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สพฐ.เล็งถก‘หมอธี-พินิจศักดิ์’ ประเด็น ผอ.รร. ครูและบุคลากรทางการศึกาา
กว่าพันรายไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินวิทยฐานะ ว 13 วิทยฐานะ
“บุญรักษ์”หวั่นใช้ไม้บรรทัดคนละอันมาตรฐานผิดเพี้ยน

วันนี้( 11มิ.ย.) จากกรณีที่กลุ่มข้าราชการครูและผู้บริหารทางการศึกษาที่ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ ศธ. 0206.3/ว13 เรื่อง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อ
นเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรียกร้องให้
ก.ค.ศ.ชี้แจงถึงการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน หลังมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา กว่า 1,000 พันรายได้รับหนังสือแจ้ง ว่าไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน
ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม นั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) กล่าวว่า การพิจารณาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โดยตรง เป็นเรื่องของสำนักงาน ก.ค.ศ. แต่เนื่องจากรางวัลที่ไม่ถูกนำมาพิจารณา เป็นรางวัลที่
สพฐ.กลั่นกรองแล้ว ดังนั้น ส่วนตัวมีความเห็นว่าคงต้องมานั่งคุยกัน ในมาตรฐานการตรวจของก.ค.ศ.
กับคณะกรรมการกลั่นกรองของ สพฐ. บางครั้งการใช้ไม้บรรทัดคนละอัน อาจจะทำให้มาตรฐานผิดเพี้ยน โดยเร็วๆ
นี้สพฐ. จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่รู้สึกว่า เสียสิทธิและรวบรวมประเด็นปัญหานำเข้าหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการก.ค.ศ.
ซึ่งอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นทั้งฝ่ายผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและการตีความของ ก.ค.ศ.

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายคนที่ขอเข้ารับการประเมินกำลังจะเกษียณอายุราชการ
หากทบทวนไม่ทันจะต้องมีการคงสิทธิไว้ให้หรือไม่ ดร.บุญรักษ์กล่าวว่า ตนจะมีบันทึกถึงในฐานะต้นสังกัดถึง
รมว.ศึกษาธิการ และเลขาธิการก.ค.ศ. ว่าควรจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันโดยด่วน
ตอนนี้คงไม่สามารถบอกอะไรได้.
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